

ธปท.แนะฝึกอาชีพให้เยาวชน

- ปั่นสตาร์ทอัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- ดันจีดีพีโต1.5%ในอีก20ปี

นายจิรัฐ เจนพิงพร เศรษฐกรอาวุโส ทีมวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์จากทวิจซ์ในหัวข้อปัจจุบันและอนาคตสตาร์ทอัพ โดยได้เสนอในเชิงนโยบายภาครัฐ หากต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นและมีผลต่อเศรษฐกิจไทย มองว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาระดับเยาวชน และให้ความสำคัญแนะแนวเลือกอาชีพได้สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งควรเน้นภาคปฏิบัติ มากกว่าการใช้ข้อสอบในการวัดการศึกษา โดยเฉพาะรายโครงการธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยขยายตัว(จีดีพี)ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มอีก 1.5% ในอีก 20 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ควรมีการฝึกสอนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ (โค้ชชิ่ง) ที่ส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์น้อย ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนผ่านส่งเสริมเครือข่าย และสนใจผู้ฝึกสอน เช่น การให้สิทธิลดหย่อนภาษี เป็นต้น และทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟู



จิรัฐ เจนพิงพร

ผู้ประกอบการที่ล้มเหลว เช่น การให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มธุรกิจ จนถึงเกิดความล้มเหลว การพัฒนาทักษะ การพัฒนาสัญญาณด้านทักษะให้ตรงกับความต้องการ นายจ้าง และการจัดทำข้อมูลแรงงาน ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอยู่ราว 1,000 ราย แต่

ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าผู้รอดหรือไม่ ประกอบธุรกิจแล้วจำนวนที่ร้ายส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซและฟินเทคเป็นหลัก ได้รับเงินทุนจากการร่วมมือเวเนเจอร์ แคปิตอลของภาคเอกชน เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในไทยที่สนับสนุนด้านสตาร์ทอัพ 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงด้านธุรกิจอยู่มาก ทำให้การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารค่อนข้างยาก และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลาตามแนวโน้มธุรกิจหรือสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแล้ว หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านธุรกิจ หันไปประกอบอาชีพอื่น ขาดแนวความคิดใหม่ ๆ และยังขาดแคลนวิศวกร ซอฟต์แวร์ นักเขียนโปรแกรม และผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ยังพบว่า ยังคงทำงานนอกระบบอยู่ เช่น ทำงานส่วนตัว และกิจการขนาดเล็ก ทำให้การเคลื่อนย้ายการทำงานเข้าในระบบเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เพราะอายุ การศึกษา และกิจกรรมการทำงาน

“สตาร์ทอัพในปัจจุบันเป็นหนึ่งในภาพตัวอย่างของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ หากประเทศไทยไม่พร้อมต่อกระแสธุรกิจใหม่นี้ เศรษฐกิจไทยอาจจะตกขบวนเศรษฐกิจยุคใหม่และเสียโอกาสความก้าวหน้าในอนาคตความเสี่ยงของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน โดยเฉพาะด้านเงินทุน”.